

Số 23 - CT/TU

CHỈ THỊ

*đài
P.08
là phòng
vực các
đài*

Nai

BHXH BÌNH ĐỊNH	
ĐẾN	Số: 1886
	Ngày: 25/12/2012
	Chuyên: Lưu

Thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là hai chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự phối hợp thực hiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức thực hiện có kết quả các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Quỹ bảo hiểm xã hội được hình thành, có kết dư và bảo toàn tăng trưởng. Quỹ bảo hiểm y tế bước đầu đã cân đối được thu, chi và có kết dư. Số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tăng qua các năm; việc thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đảm bảo theo quy định của pháp luật; quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng được mở rộng góp phần nâng cao chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Tuy nhiên, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn một số hạn chế, yếu kém. Một số cấp ủy đảng, chính quyền và đơn vị sử dụng lao động chưa coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả chưa cao. Số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn thấp. Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và việc khám, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế chưa đáp ứng yêu cầu. Hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhìn chung chưa được hiện đại hóa, thiếu chuyên nghiệp, chưa chủ động tiếp cận với người lao động và người sử dụng lao động. Tình trạng doanh nghiệp nợ và không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn nhiều. Xử lý vi phạm sau thanh tra, kiểm tra thiếu kiên quyết. Ý thức chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở một số đơn vị chưa nghiêm.

Ngày 22/11/2012, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020. Để thực hiện tốt Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội; quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Phát hiện và kịp thời biểu dương các địa phương, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp...

nghiệp thực hiện tốt; đồng thời, phê phán, xử lý nghiêm vi phạm. Cơ quan bảo hiểm xã hội và các tổ chức đoàn thể cần chú ý làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

2. Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác này. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trích nộp bảo hiểm xã hội đúng quy định, không để tình trạng nợ bảo hiểm xã hội. Quản lý tốt đối tượng đóng và tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ cơ sở. Củng cố và tăng cường quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội, Quỹ bảo hiểm y tế đảm bảo thu, chi.

3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành liên quan phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các hành vi tiêu cực, gian lận để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

4. Ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo hướng phục vụ chi trả nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm. Thực hiện minh bạch, công khai và tăng cường quản lý các hoạt động khám, chữa bệnh để hạn chế, ngăn chặn tình trạng lợi dụng bảo hiểm y tế để vụ lợi dưới mọi hình thức. Kiện toàn tổ chức bộ máy bảo hiểm xã hội; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hiện đại hóa hệ thống quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng tăng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, giảm phiền hà cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

5. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh định kỳ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn để kịp thời lãnh đạo chấn chỉnh những sai sót, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

6. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc thực hiện Chi thị này và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nơi nhận:

- Các đ/c TUV;
- Các ban của Tỉnh ủy;
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận - đoàn thể tỉnh;
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ



★ Nguyễn Thanh Tùng